

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**Về tiếp tục thực hiện quy định "một số vấn đề**  
**về quản lý cán bộ, đảng viên"**

-----

Sau hơn 11 năm thực hiện Quyết định số 875-QĐ/TU ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên (sau đây gọi tắt là Quy định số 875) đã đạt được những kết quả khá tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đó là: (1) Công tác quản lý cán bộ, đảng viên được chú trọng, tăng cường; kỷ cương, kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được đề cao. Đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. (2) Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài; không tổ chức đi tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước. (3) Cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập, kịp thời báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt theo quy định. (4) Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang; luôn gương mẫu đi đầu trong việc loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. (5) Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tốt; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; vẫn còn tình trạng sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; một số cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự.

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, phát huy tinh tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà



nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng chính đồn Đảng, về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm; Quyết định số 875-QĐ/TU ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; Kết luận số 2664-KL/TU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

- Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn. Nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của



Nhà nước; chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị; phục tùng sự phân công của Đảng, của tổ chức.

- Khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ quy trình, quy định và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung"; không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhiễu, khó khăn, phiền hà, trục lợi cho bản thân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư nặc danh, mạo danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Không viết bài, bình luận, chia sẻ nội dung vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử.

- Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính để làm việc riêng; không đi muộn, về sớm; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường, nơi công cộng theo quy định.

- Nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn dưới mọi hình thức (trừ tiếp khách nước ngoài) vào buổi sáng trước giờ hành chính, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Hạn chế tối đa sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong các công việc của gia đình và xã hội; nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

- gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú; tuyệt đối không tham gia các hoạt động tôn giáo chưa được pháp luật cho phép và các tệ nạn xã hội khác.

- Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gần bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của Nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.



- Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, thực hiện chặt chẽ quản lý chuyển sinh hoạt đảng. Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, phải chuyển sinh hoạt đảng theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp bỏ sinh hoạt đảng.

- Cán bộ, đảng viên phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trong sạch, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm những nội dung quy định tại Kết luận này và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vi phạm quy định của pháp luật về công chức, viên chức, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện Kết luận này và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời thông báo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm để có biện pháp xử lý.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải tuyên truyền sâu rộng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo Kết luận này và các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (b/c),
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



Lại Thế Nguyên